



คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
กรมปศุสัตว์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. คำรับรองระหว่าง

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายอยุทธิ์ หรินทรานนท์

อธิบดีกรมปศุสัตว์


ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายอยุทธิ์ หรินทรานนท์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายอยุทธิ์ หรินทรานนท์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นายอยุทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิตว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ)  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต  
วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2559



(นายยุทธ หรินทรานนท์)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2559



(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
วันที่ 21 เดือน มีนาคม 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## แผนปฏิบัติการราชการกรมปศุสัตว์

### วิสัยทัศน์

- เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

### พันธกิจ

- ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
- วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

### ประเด็นยุทธศาสตร์

- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- การเร่งรัดพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

**คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล 2559	น้ำหนัก (%)
<b>มิติกายนอก</b>		<b>75</b>
การประเมินประสิทธิผล (65)	1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัด ภารกิจหลักของกรม  1.1 ร้อยละของผลการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ (5)  1.2 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ ผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตร (10)  1.3 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ : ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ : ปริมาณการให้น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (ก.ก. /ตัว/วัน) (10)  1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท) (5)  1.5 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (5)  1.6 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการ แลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (10)  1.7 ร้อยละของจำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร (มกษ.06401-2548) (10)  1.8 ร้อยละของจำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น (10)	65
การประเมินคุณภาพ (10)	2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ : การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health certificate) ของอาหารสัตว์	10
<b>มิติกายใน</b>		<b>25</b>
การประเมินประสิทธิภาพ (15)	3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (2.5)  3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (2.5)  4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (2.5)  5. การประหยัดน้ำ (2.5)  6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (5)	
การพัฒนาองค์กร (10)	7. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร (5)  8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน (5)	
<b>รวม</b>		<b>100</b>

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์

มติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65)

ตัวชี้วัดที่ 1: ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)/ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (ร้อยละ 65)

1.1 ร้อยละของผลการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ร้อยละ 5)

นโยบาย/กระทรวง/ประเด็นยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
					2556	2557	2558	1	2	3	4	5	
1. ด้านพัฒนาการผลิต	1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต ตลอดจนการผลิต การส่งเสริม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร	1.1 ร้อยละของผลการทำงานตาม ดำเนินการตาม แนวทางการส่งเสริม การเกษตรแปลงใหญ่	5		2556	2557	2558	1	2	3	4	5	
								สามารถ ดำเนินตามแนวทางฯ การส่งเสริม การผลิต แปลงใหญ่ได้ ร้อยละ 70 โดยเฉลี่ยทั้ง 76 จังหวัด	สามารถ ดำเนินตามแนวทางฯ การส่งเสริม การผลิต แปลงใหญ่ได้ ร้อยละ 75 โดยเฉลี่ยทั้ง 76 จังหวัด	สามารถ ดำเนินตามแนวทางฯ การส่งเสริม การผลิต แปลงใหญ่ได้ ร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยทั้ง 76 จังหวัด	สามารถ ดำเนินตามแนวทางฯ การส่งเสริม การผลิต แปลงใหญ่ได้ ร้อยละ 85 โดยเฉลี่ยทั้ง 76 จังหวัด	สามารถ ดำเนินตามแนวทางฯ การส่งเสริม การผลิต แปลงใหญ่ได้ ร้อยละ 90 โดยเฉลี่ยทั้ง 76 จังหวัด	

๑๓

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของ คณะกรรมการ	
					2556	2557	2558			
คำอธิบาย:		<p>แปลงใหญ่ หมายถึง การรวมกลุ่มของแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกันอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน ที่ใช้ขนาดพื้นที่รวมกัน 1,000 ไร่ ขึ้นไป ไม่ผลไม่ ตก ไม่ประดับ และพืชอื่นๆ รวมทั้งประมาณและปศุสัตว์ มีขนาดพื้นที่รวมกัน 300 ไร่ขึ้นไป หรือจำนวนเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่า 50 ราย</p> <p>หมายเหตุ ปศุสัตว์ ให้คิดเป็นหน่วย จำนวน 500 หน่วย โดยกำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โค 3 ตัว เท่ากับ 0.65 หน่วย - กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.70 หน่วย - แพะ แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย - สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย</li> <li>(โค = 2,308 ตัว, กระบือ = 715 ตัว แพะ แกะ = 5,000 ตัว, สัตว์ปีก = 50,000 ตัว)</li> </ul> <p>โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน มีต้นทุนการผลิตลดลงและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร</p>			1	2	3	4	5	

*Handwritten signature/initials*

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (ร้อยละ) ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การใช้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
				2556	2557	2558	1	2	3	4		5
<p>แนวทางการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ทั้ง 76 จังหวัด</p>												
		1	จัดทำหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเกษตรแปลงใหญ่ ความเป็นไปได้ทางการผลิต การตลาด การเงิน การรวมกลุ่ม									10
		2	คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดละ 1 แปลง เพื่อเป็นแปลงต้นแบบของระบบส่งเสริมการเกษตร - กรณีที่เป็นพืชไร่ ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ข้าว และอื่นๆ ต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป หรือเกษตรกรต้องสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึ้นไป - กรณีเป็นไม้ผล พืชผักและพืชอื่นๆ รวมทั้งปศุสัตว์และประมง ต้องมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป หรือ เกษตรกรต้องสมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 รายขึ้นไป									5
		3	จัดตั้งทีมงาน ได้แก่ ทีมผู้จัดการแปลง ทีมการผลิต ทีมการตลาด และทีมบริหารจัดการ ของแต่ละแปลงนำร่อง และกำหนดหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบและกลไกขับเคลื่อนตามคู่มือและตามที่กระทรวงฯ กำหนดเพิ่มเติม									15
		4	ทีมงานและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันประเมินข้อมูลที่สำคัญ ก่อนการส่งเสริมทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้เปรียบเทียบกับหลังทำการส่งเสริม ได้แก่ ปริมาณผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ คุณภาพผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนการผลิตแยกตามรายการที่สำคัญ รายได้ รายได้สุทธิ									15
		5	วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด เช่น คุณภาพของดิน แสงน้ำ บังจายการผลิต เครื่องจักร ความต้องการของสินค้า (Demand) ศักยภาพด้านตลาด การแปรรูปหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การขนส่ง จำหน่าย แหล่งที่มาของเงินทุน การรวมกลุ่มของเกษตรกร ชีตความสามารถของเกษตรกร และระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม									20
		6	จัดทำแผนงานของแปลงต้นแบบ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เรื่องของสินค้าที่ต้องการผลิต ปริมาณผลผลิต (Supply) ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง และต้นทุนโดยรวมที่ลดลง รายได้ รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น									15
		7	ดำเนินการตามกิจกรรมขั้นตอนที่ระบุไว้หรือตามแผนของแต่ละแปลงต้นแบบ									20
												100



นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
					2556	2557	2558	2559	1	2	3		4
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญชีที่ตรงกัน (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ ( Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญชีที่ตรงกัน (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....			2556	2557	2558	1	2	3	4	5	
เงื่อนไข:		กระทรวงฯ ต้องติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลสิ้นปี สรุปพร้อม อุปสรรคในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งคัดเลือกแปลงต้นแบบที่ดี พร้อมทั้งนำมาปรับปรุงคู่มือ ขยายผลให้แปลงอื่นนำไปปรับปรุงต่อไป พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และจัดทำเป็นแผนงานโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบภายใน 31 ธ.ค.59 หากไม่ดำเนินการหักคะแนน 0.5000 คะแนนในภาพรวม											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ													
ข้อมูล:													
หมายเหตุ:													

๑๐๙

1.2 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตร (น้ำหนัก 10)

นโยบาย/กระทรวง/ประเด็นยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ		
					2556	2557	2558				
1.ด้านพัฒนาการผลิต	1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงานอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจน การสาธิต การส่งเสริม และการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการเกษตร	1.2 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตร	10		-	-	6	8	10	12	14
<b>คำอธิบาย:</b>		จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตงานวิจัยด้านเกษตร หมายถึง จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้ประโยชน์ ปริมาณผลผลิตที่ได้ รายได้เพิ่มขึ้นระหว่างก่อนและหลังการนำผลิตภัณฑ์ใหม่หรืองานวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้เป็นต้น									

นโยบาย/กระทรวง/ประเด็นยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ																																																							
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5																																																						
<p>สูตรการคำนวณ :  <input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยี้ดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)  <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยี้ดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A)  <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....</p>																																																																			
เงื่อนไข:																																																																			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:																																																																			
<p style="text-align: center;">จำนวนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2556 - 2558</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ส่วนราชการ</th> <th colspan="2">ปี 2556</th> <th colspan="2">ปี 2557</th> <th colspan="2">ปี 2558</th> </tr> <tr> <th>ใช้ประโยชน์</th> <th>เพิ่มมูลค่า</th> <th>ใช้ประโยชน์</th> <th>เพิ่มมูลค่า</th> <th>ใช้ประโยชน์</th> <th>เพิ่มมูลค่า</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. กรมการข้าว</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2. กรมประมง</td> <td>12</td> <td>ไม่มีการเก็บ</td> <td>14</td> <td>ไม่มีการเก็บ</td> <td>16</td> <td>ไม่มีการเก็บ</td> </tr> <tr> <td>3. กรมปศุสัตว์</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>17</td> <td>8</td> <td>19</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4. กรมวิชาการเกษตร</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. กรมหม่อนไหม</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>9</b></td> <td><b>58</b></td> <td><b>14</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>4</b></td> </tr> </tbody> </table>													ส่วนราชการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558		ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า	ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า	ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า	1. กรมการข้าว	9	2	11	5	2	2	2. กรมประมง	12	ไม่มีการเก็บ	14	ไม่มีการเก็บ	16	ไม่มีการเก็บ	3. กรมปศุสัตว์	15	5	17	8	19	2	4. กรมวิชาการเกษตร	14	2	16	1	2	-	5. กรมหม่อนไหม	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>4</b>
ส่วนราชการ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558																																																														
	ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า	ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า	ใช้ประโยชน์	เพิ่มมูลค่า																																																													
1. กรมการข้าว	9	2	11	5	2	2																																																													
2. กรมประมง	12	ไม่มีการเก็บ	14	ไม่มีการเก็บ	16	ไม่มีการเก็บ																																																													
3. กรมปศุสัตว์	15	5	17	8	19	2																																																													
4. กรมวิชาการเกษตร	14	2	16	1	2	-																																																													
5. กรมหม่อนไหม	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a																																																													
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>4</b>																																																													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	<p>รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้ประโยชน์ ปริมาณผลผลิตที่ได้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นระหว่างก่อนและหลังการนำผลิตภัณฑ์ใหม่หรืองานวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้ของกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมหม่อนไหม</p>																																																																		
หมายเหตุ:																																																																			

๑๙

1.3 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ  
 1.3.1 ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ : ปริมาณการให้น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กิโลกรัม/ตัว/วัน) (ร้อยละ 10)

นโยบาย/ กระบวนการ/ ประเด็น/ ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)				ชื่อสังกัดของ คณะกรรมการฯ				
					2556	2557	2558	1		2	3	4	5
1.ด้านพัฒนาการผลิต	1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการสถิติ การส่งเสริม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร	1.3.1 ผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญ : ปริมาณการให้น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กิโลกรัม/ตัว/วัน)	10	13.11	-	11.63	12.48	11.85	12.17	12.48	12.80	13.11	
คำอธิบาย:		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณการให้น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน หมายถึง สัดส่วนของปริมาณการให้น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวันของโคนมที่ให้น้ำนมตามโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต (Dairy Herd Health Unit) จากฟาร์มโคนมสมาชิกที่หน่วยฯ ทำการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาและประเมินผล จำนวน 612 ฟาร์ม จาก 36 สหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนมดิบ โดยแต่ละสหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบจะมีฟาร์มโคนมที่รับผิดชอบทั้งหมด 17 ฟาร์ม</li> </ul>											

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• โคนมที่ให้น้ำนม หมายถึง แม่โคนมในระยะหลังคลอดลูกโคนมกระทั่งแห้งนม และมีน้ำนมสามารถรีดนมได้</li> <li>• ปริมาณน้ำนม หมายถึง น้ำนมที่รีดได้จากโคนมโดยการใช้อุปกรณ์จักรหรือกำลังคน ซึ่งรวบรวมนำมาวัดปริมาณโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก มีหน่วยวัดปริมาณโดยทั่วไปเป็น กิโลกรัม หรือ ตัน</li> </ul>			2556	2557	2558	1	2	3	4	5	
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติตรรกะ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ ( Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติตรรกะ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.59</li> <li>- ไม่นับรวมงานที่ตรวจพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ</li> <li>- วัดปริมาณการผลิตน้ำนมดิบในปี 2559</li> </ul>											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ</b> ถูกเก็บรวบรวมโดยสหกรณ์โดยมีการกำหนดเบอร์ประจำถังน้ำนมของฟาร์มเกษตรกรแต่ละราย เมื่อเกษตรกรนำน้ำนมจากฟาร์มตนเองมาส่งที่จุดรับน้ำนมของสหกรณ์ (วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าและเย็น) นำนมจากถังน้ำนมของเกษตรกรที่มาจากฟาร์มเดียวกันทุกถัง (มีเบอร์ประจำถังน้ำนมเดียวกัน) จะถูกเทรวมในอ่างรับน้ำนมที่มีเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล ระบบจะทำการชั่งน้ำหนักน้ำนมและแสดงผลในจอแบบดิจิทัลเป็นกิโลกรัม โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ทำหน้าที่ในการจดบันทึกปริมาณน้ำนมของสมาชิกและบันทึกเก็บเป็นข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การส่งน้ำนมและการบันทึกข้อมูลส่วนนี้จะกระทำวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น ดังนั้นปริมาณน้ำนมต่อวัน จะเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของน้ำนมที่เกษตรกรส่งให้เกษตรกรโคนมหรือศูนย์รับน้ำนมดิบ 2 ครั้งในช่วงเช้าและเย็น</li> <li>• <b>ข้อมูลโคนมที่ให้น้ำนม</b> มีวิธีการเก็บข้อมูลโดยภาพรวม 2 วิธี ได้แก่             <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ทำการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบข้อมูลประชากรโคนมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าว ทั้งหมด 17 ฟาร์มต่อสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนม โดยทำการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลโคนมในใบประวัติการผสมเทียม (ฟท 1) พร้อมทั้งประสานงานให้มีการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลโคนม ทุก 1 เดือน</li> </ul> </li> </ul>											

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
		<p>♦ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม ประสานสหกรณ์โคนมหรือศูนย์รวมน่านมดิบในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรโคนมของฟาร์มที่หน่วยรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากหน่วยส่งเสริมของสหกรณ์โคนมที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลผลิตแก่สมาชิก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลทุกเดือนโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนผ่านระบบ e-Operation</li> <li>- สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit) ประจำปี</li> <li>- เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลปริมาณน่านมดิบจากโคนมที่ให้น้ำนมทั้งหมดของฟาร์มที่รับผิดชอบ โดยการรวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์หรือศูนย์รับน่านมที่ฟาร์มเหล่านั้นเป็นสมาชิกทุกเดือน ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ในระบบ e-operation</li> <li>- สคป. เป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความถูกต้อง ปรับแก้ไข รายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล</li> </ul>											
หมายเหตุ:													

อน

1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท) (ร้อยละ 5)

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4	5		
3. ด้านส่งเสริม และพัฒนา เกษตรกรและ ระบบสหกรณ์	3. เกษตรกรมี คุณภาพชีวิต ที่ดี มีอาชีพ ที่มั่นคง รายได้ เพียงพอต่อ การเลี้ยงชีพ	1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล รวมภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท)	5		1.42	1.41	1.38	1.340	1.360	1.380	1.400	1.420		
คำอธิบาย:		มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี) หมายถึง ผลรวมของมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในสาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และบริการทางการเกษตร ที่ผลิตได้ภายในประเทศในรอบ 1 ปี (ปีปฏิทิน) ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดของสินค้าและบริการในปี ปัจจุบัน												
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมามากยิ่งดี (Range: R)												
		<input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A)												
		<input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:														

๑๓

นโยบาย กระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
<p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:</p> <p>มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของไทยในปี 2554 - 2559</p> <p>GDP ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี (อนุกรมเกา)</p>													
		ปี			มูลค่า (ล้านบาท) (สตช. / ข้อมูล ณ กพ.)	มูลค่า (ล้านบาท) (สตช. / ข้อมูล ณ ธค.)							
		2554			1.41	1.40							
		2555			1.40	1.40							
		2556			1.43	1.42							
		2557			1.41	1.41							
		2558			n/a	1.38							
		2559			n/a	1.40*							
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล:		ใช้ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี) ที่ สตช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประมาณการ ณ เดือน ธันวาคม 2559 ประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้											
หมายเหตุ:		-											

๑๓



1.5 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ร้อยละ 5)

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกต ของคณะ กรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
3. ด้านส่งเสริม และพัฒนา เกษตรกรและ ระบบสหกรณ์	3. เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง รายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพ	1.5 การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง	5	100	-	-	2558	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
<b>คำอธิบาย:</b>		การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2558/2559 ผ่าน 8 มาตรการ 24 กิจกรรม 45 โครงการ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558) โดย ประเมินผลร้อยละความสำเร็จของโครงการดำเนินการเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กิจกรรม ใน 6 มาตรการ 1-6) ดังตาราง											
			<b>วัตถุประสงค์</b>	<b>กิจกรรม/โครงการ</b>	<b>เป้าหมาย</b>	<b>งบประมาณ (ล้านบาท)</b>		<b>โดย</b>					
			<b>มาตรการที่</b>	<b>วัตถุประสงค์</b>		<b>งบกลาง</b>	<b>งบปกติ</b>						
			1. การส่งเสริมความรู้ และการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตเพื่อลด รายจ่ายในครัวเรือน	- เพื่อลดรายจ่ายให้เกษตรกรเรือน เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตภัยแล้ง - การดำเนินงานโดยการ ฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา 22 จังหวัด	385,958 ราย  155,183 ราย  155,694 ราย 70,926 ราย 4,155 ราย	971.98	-	กษ. (กสท. ปศ. ปม. พศ.)					

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกต ของคณะ กรรมการฯ
					2556	2557	2558	1	2	3	4	
		2. การชะลอหรือ ขยายระยะเวลาการ ชำระหนี้กับสถาบัน การเงิน		เพื่อลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายใน การผลิต และภาระหนี้สินให้แก่ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ แล้ว ใน 71 จังหวัด	2.1 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งใน เขตปฏิรูปที่ดิน - ยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก. (ต.ค. 58 - ก.ย.59) - ค่าเช่าซื้อที่ดิน (ลดดอกเบี้ย ค่าเช่าซื้อที่ดินจากร้อยละ 4 เหลือ ร้อยละ 1 ของเงินต้นค่าเช่าซื้อ)	22,001	-	-	-	-	47.96	กษ. (ส.ป.ก.)
		3. การจ้างงานเพื่อ สร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร				6,416,468 คน-วัน	327.75	1,759.99	กษ. (ขป.)			
		4. การเสนอโครงการ พัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทา ผลกระทบภัยแล้ง				151,996,060 บาท -โครงการระยะที่ 1 (ตำบลทุ่งเงินน้อย) ครบอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 58 จำนวน 167 โครงการ วงเงิน 167.57 ล้านบาท โดย สำนักงานประมาณโดยอนุมัติเงินงวด เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 58 จำนวน 155 โครงการ วงเงิน 151,996,060 บาท -โครงการระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (ตั้งเงิน น้อย การเกษตรอินทรีย์และนกอพยพเกษตร) ครบ อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 จำนวน 3,135 โครงการ วงเงิน 1,614,043,920 บาท โดยสำนักงานประมาณโดยอนุมัติเงินงวด เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 59 จำนวน 3,050โครงการ วงเงิน 1,541,799,272 บาท -โครงการระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 การ เกษตร อินทรีย์และนกอพยพเกษตร) ครบ ใ อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 จำนวน 4,937 โครงการ วงเงิน 2,967,146,524 บาท โดยสำนักงานประมาณพิจารณา อนุมัติเงินงวด	151.94 (155 โครงการ)  1,541.80 (3,050 โครงการ)	-		กษ. (กสท.)		

อ

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกต ของคณะ กรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
		5. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ	เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการจัดทำแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ รวมทั้งฝึกอบรมในพื้นที่ 20 จังหวัด		2556	2557	2558	1	2	3	4	5	กษ. (กช.)
		6. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง		6.1 การปฏิบัติการฝนหลวง				100 แปลง	-	-	10	กษ. (ผล.)
<b>สูตรการคำนวณ :</b>		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน (Range: R)	<input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน (Range: R)	<input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญชีไตรยางค์ (R - A)	<input type="checkbox"/> ระดับ ( Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT)	<input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT)	<input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญชีไตรยางค์ (RT - A)						
<b>เงื่อนไข:</b>		<input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....	วัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเป้าหมายและงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี										
<b>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:</b>													
<b>แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:</b>			เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ โดยขอให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าของงานดำเนินโครงการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 เป็นรายสัปดาห์ ประกอบกับหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าประจำวันผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับชาติปี 2559/58 ทาง E-mail : droughtcenter@moac.go.th										
<b>หมายเหตุ:</b>			1. ทุกโครงการเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานเชิงบูรณาการ โดยวัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายส่วนมาตรการที่ 3 (การจ้างงานชลประทาน)วัดผลการดำเนินงานตามงบประมาณ										
			2. โครงการที่ดำเนินงานตามงบประมาณปกติ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการวัดผลตามแผนการดำเนินงานปกติอยู่แล้ว										
			3. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการชุมชน ภายใต้มาตรการที่ 4 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา										

1.6 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (ร้อยละ 10)

นโยบายกระทรวง/ ประเด็น ยุทธศาสตร์	จุดเน้น/ Positioning	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4	5		
		1.6 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW	10	80	-	-	2558	1	2	3	4	5	100	
คำอธิบาย:		กรมศุลกากรยังไม่ได้รับอนุญาต												
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานที่ยังไม่ถึง (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญชีได้ตรงกัน (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ ( Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานที่ยังไม่ถึง (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญชีได้ตรงกัน (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:		กรมศุลกากรยังไม่ได้รับอนุญาต												
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:														
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3) กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ในระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ชากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล												
หมายเหตุ:														

๑๖

1.7 ร้อยละของจำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548) (ร้อยละ10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
					2555	2556	2557	1	2	3	4		5
แผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด	พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างกระบวนการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศไทย	1.7 ร้อยละของจำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548)	10	90.10% (ไม่น้อยกว่า 173 ศูนย์)	89.78% (167/186)	88.83% (167/188)	90.10% (173/192)	88.81	89.455	90.10	90.745	91.39	
<b>คำอธิบาย:</b>		ร้อยละของจำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548) เทียบกับจำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่เข้าตรวจทั้งหมด											มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548) ได้แก่ มาตรฐานระบบ : การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่สำคัญสำหรับศูนย์รวม น้ำนมดิบ โดยมีข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
													<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ป้องกันการปนเปื้อนจากปฏิกิริยาและสารเคมี</li> <li>2) ป้องกันโรคที่ติดต่อกันจากสัตว์สู่คนโดยผ่านทางน้ำนมดิบ</li> <li>3) รักษาคุณภาพน้ำนมดิบให้อยู่ในระดับปลอดภัยต่อการบริโภค</li> </ol> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>จำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401-2548) x 100</p> <p>จำนวนศูนย์รวมน้ำนมดิบที่เข้าตรวจทั้งหมด</p> </div>

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ) ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
				2555	2556	2557	1	2	3	4	5		
<b>สูตรการคำนวณ :</b> <input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานมากที่สุด (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....													
<b>เงื่อนไข:</b>													
<b>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:</b>													
<b>แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:</b>													
<b>หมายเหตุ:</b>													

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต	
		ปีงบประมาณ พ.ศ.	2558
จำนวนศูนย์รวมন্ন่านมดิบที่เข้าตรวจทั้งหมด	ศูนย์	2556	2557
จำนวนศูนย์รวมন্ন่านมดิบที่ได้รับการรับรอง	ศูนย์	186	188
ร้อยละของจำนวนศูนย์รวมন্ন่านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 6401 - 2548)	ร้อยละ	167	167
		89.78	88.83
		90.10	

1. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
2. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งให้กองแผนงานสรุปผลดำเนินงานเป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บริหารกรมปศุสัตว์

๑๑

1.8 ร้อยละของจำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น (เรื่อง) (ร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
แผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 - 2560 - ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการและกลไกตลาด	พัฒนาและปรับระบบโครงสร้างกระบวนการผลิตปศุสัตว์ให้สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า	1.8 ร้อยละของจำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น	10	ร้อยละ 3	1,440,087 ตัว	1,387,690 ตัว	2558	1	2	3	4	5	
คำอธิบาย:		โคพันธุ์เนื้อ หมายถึง โคเนื้อพันธุ์แท้และหมารวมถึงโคลูกผสมที่เกิดจากพ่อโคเนื้อสายเลือดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป											
สูตรการคำนวณ :					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           (จำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพในปี 2559 - จำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพในปี 2558) x 100            จำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพในปี 2558         </div>								
สูตรการคำนวณ :					<input type="checkbox"/> ขั้นตอน ( Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ ( Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานไม่น้อยยั้งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....								

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
เงื่อนไข:													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:		1. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นรายเดือน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation											
หมายเหตุ:		2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวบรวมและรายงานผลจำนวนโคพันธุ์เนื้อและลูกผสมคุณภาพ											

๑๕



**มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)**

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
		2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health certificate) ของอาหารสัตว์)	10		-	-	2558	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	

**มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 25)**

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2556	2557	2558	1	2	3	4		5
		3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	5					ร้อยละ 75	ร้อยละ 78	ร้อยละ 81	ร้อยละ 84	ร้อยละ 87	
		3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	2.5					ร้อยละ 88	ร้อยละ 90	ร้อยละ 92	ร้อยละ 94	ร้อยละ 96	
		3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	2.5					1	2	3	4	5	
		4. การประหยัดพลังงาน	2.5					1	2	3	4	5	
		5. การประหยัดน้ำ	2.5					1	2	3	4	5	
		6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	5					อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด					
		7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ	5					1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2559	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2556	2557	2558	1	2	3	4	5	
		8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงาน	5					1	2	3	4	5	

๑๕